



11. รายการระหว่างกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 30.65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นกรรมการของบริษัท ซี.เอส.เอส.เคบีล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัทย่อย
นางสุนันทา กังสวิวัฒน์ นางวันดี กังสวิวัฒน์	เป็นภรรยาของนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เป็นมารดาของนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน (รวมการถือหุ้นของนายสุกิจ กังสวิวัฒน์ ซึ่งเป็นสามีของนางวันดี กังสวิวัฒน์ และเป็นบิดาของนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)
นายมนตรี กังสวิวัฒน์	เป็นน้องชายของนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาด และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 5.34 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัท ซี.เอส.เอส.เคบีล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานบริหารสายงานธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 8.06 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นกรรมการของบริษัท ซี.เอส.เอส.เคบีล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัทย่อย
นายโอกาส ดิยวัฒนาโรจน์	เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานบริหารสายงานโทรคมนาคม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 7.76 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานบริหารสายงานการเงินบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นกรรมการของบริษัท ซี.เอส.เอส.เคบีล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัทย่อย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวนนุช เตมีศรีสุข	เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานบริหารสายงานการจัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 0.16 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นายณฤเทพ สันตะรัตติวงศ์	เป็นกรรมการของบริษัท ซี.เอส.เอส.เค.บี. แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ 1 สายงานโทรคมนาคม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นายบรรยเวษก์ ธารทอง	เป็นรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ 2 สายงานโทรคมนาคม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นายวิเชียร อธิธแสง	เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานโครงการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้นในบริษัท ซี.เอส.เอส.เค.บี. แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
นายสกล สัตินหวี	เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริการงานขาย และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 4.05 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน



11.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

▪ รายการขายรถยนต์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2555	
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	บริษัทขายรถยนต์ให้แก่ผู้บริหาร		เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของบริษัทที่จะจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานเป็นเวลาเกิน 5 ปี และได้ตัดค่าเสื่อมราคาจนมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1 บาทแล้วให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยกำหนดราคาขายประมาณร้อยละ 30 - 40 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อมา
2. นายโอกาส ตยวิวัฒนาโรจน์	- รายได้จากการขายยานพาหนะ	2.76	
3. นายบรรยเวกษ์ ธารทอง	- ลูกหนี้อื่น	-	
4. นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจำหน่ายรถยนต์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยกำหนดราคาขายประมาณร้อยละ 30 - 40 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อมา ซึ่ง ณ เวลาที่บริษัทจำหน่ายรถยนต์นั้น ราคาขายดังกล่าวอาจมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้ ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทได้มีการจำหน่ายรถยนต์จำนวน 4 คัน ซึ่งได้มีการใช้งานครบ 5 ปี และได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ในราคารวมประมาณ 2.76 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่ราคาจำหน่ายดังกล่าวเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาตามที่กำหนดในประกาศของบริษัท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด จะพบว่าราคาจำหน่ายดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 0.90 ล้านบาท หรือมีส่วนลดประมาณร้อยละ 25 ของราคาตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเสมือนเป็นสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งการทำรายการดังกล่าวช่วยทำให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเท่ากับราคาที่เสนอขาย เนื่องจากบริษัทได้ตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวหมดแล้ว



▪ รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืม		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		คงค้าง (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค.2555	
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นางสุนันทา กังสวิวัฒน์ ○ นางวันดี กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 	<p>เป็นผู้ค้าประกัน รวมทั้งนำทรัพย์สินของตนเองค้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 20 ล้านบาท 2. วงเงินกู้ระยะสั้นโดยทำตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐาน วงเงินรวม 130 ล้านบาท 3. วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินรวม 147.50 ล้านบาท (รวมวงเงินร่วมกับบริษัทย่อย จำนวน 100 ล้านบาท) 4. วงเงินแฟคเตอริง วงเงินรวม 200 ล้านบาท 	20.00	20.00	<p>เป็นการค้าประกันร่วมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ และบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 	<p>เป็นผู้ค้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 2 ล้านบาท 2. วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินรวม 20 ล้านบาท (เป็นวงเงินใช้ร่วมกับบริษัทย่อย) 3. วงเงินขายตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 81 ล้านบาท (เป็นวงเงินใช้ร่วมกับบริษัทย่อย) 	-	12.01	<p>เป็นการค้าประกันร่วมกับบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ○ นายโอกาส ดิยวัฒนาโรจน์ 	<p>เป็นผู้ค้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 29 ล้านบาท 2. วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินรวม 20 ล้านบาท 3. วงเงินขายตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 100 ล้านบาท 4. วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม 18.1 ล้านบาท 	6.04	16.02	<p>เป็นการค้าประกันร่วมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท และบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 3 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		คงค้าง (ล้านบาท)	
		ณ 31 ธ.ค.2555	
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นายโอกาส ตยวัฒนาโรจน์ 	<p>เป็นผู้ค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 5 ล้านบาท 2. วงเงิน Trade on Demand วงเงินรวม 250 ล้านบาท 3. วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินรวม 70 ล้านบาท 4. วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 250 ล้านบาท 5. วงเงิน Project Finance วงเงินรวม 100 ล้านบาท 	-	<p>เป็นการค้ำประกันร่วมกับบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 4 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นายโอกาส ตยวัฒนาโรจน์ ○ นายมนตรี กังสวิวัฒน์ ○ นายวิเชียร อธิธแสง 	<p>เป็นผู้ค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินรวม 30 ล้านบาท 2. วงเงินขายตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 110 ล้านบาท 3. วงเงินแฟคเตอริง วงเงินรวม 200 ล้านบาท 	-	<p>เป็นการค้ำประกันร่วมกับบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 5 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งญาติสนิทของกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบัน นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข นายโอกาส ตยวัฒนาโรจน์ นายมนตรี กังสวิวัฒน์ และนายวิเชียร อธิธแสง ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม



▪ รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้แก่บริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืม		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		คงค้าง (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค.2555	
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ○ นายมนตรี กังสวิวัฒน์ ○ นางวันดี กังสวิวัฒน์ 	<p>เป็นผู้ค้าประกัน รวมทั้งนำทรัพย์สินของตนเองค้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 3.2 ล้านบาท (ยกเลิกวงเงินในเดือน ก.ค. 55)</p> <p>2. วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินรวม 100 ล้านบาท (เป็นวงเงินใช้ร่วมกับบริษัท)</p> <p>3. วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 90 ล้านบาท (โอนวงเงินไปที่บริษัทในเดือน มิ.ย. 55)</p> <p>4. วงเงินขายสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้าภายในประเทศ (Domestic Factoring) วงเงินรวม 20 ล้านบาท (ยกเลิกวงเงินในเดือน มิ.ย. 55)</p>	-	11.47	<p>เป็นการค้าประกันร่วมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัทย่อย และญาติสนิทของกรรมการของบริษัทย่อย และบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ○ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 	<p>เป็นผู้ค้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินรวม 2 ล้านบาท</p> <p>2. วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินรวม 20 ล้านบาท (เป็นวงเงินใช้ร่วมกับบริษัท)</p> <p>3. วงเงินขายตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินรวม 41 ล้านบาท (โอนวงเงินไปที่บริษัทในเดือน ส.ค. 55)</p> <p>4. วงเงินสินเชื่อ Trade Finance วงเงินรวม 30 ล้านบาท (ยกเลิกวงเงินในเดือน ก.พ. 55)</p>	-	1.81	<p>เป็นการค้าประกันร่วมกับบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		คงค้าง (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค.2555	
<ul style="list-style-type: none">○ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์○ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี○ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	เป็นผู้ค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม 40 ล้านบาท (ชำระแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 55)	-	เป็นการค้ำประกันร่วมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย และบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งที่ 3 เพื่อใช้เป็นวงเงินสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการของบริษัทย่อย รวมทั้งญาติสนิทของกรรมการของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติม บริษัทย่อยจะดำเนินการอย่างยุติธรรม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบัน นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย รวมทั้งญาติสนิทของกรรมการของบริษัทย่อย มีนโยบายให้การสนับสนุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม



▪ รายการค้าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อให้แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้าง* ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล (ล้านบาท)	
		ณ 31 ธ.ค.2555	
นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 4.74 ล้านบาท	3.35	เป็นการค้าประกัน ตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่ง
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 1.34 ล้านบาท	0.66	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง
นายวิเชียร อธิธแสง	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 3.16 ล้านบาท	1.71	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง
นายโอกาส ดิยวัฒนาโรจน์ และ นายมนตรี กังสวิวัฒน์	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 4.15 ล้านบาท	-	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง (การชำระภาระหนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
นายโอกาส ดิยวัฒนาโรจน์	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 0.91 ล้านบาท	0.15	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง
นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 1.43 ล้านบาท	1.11	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง
นายสกล สดมหวิ	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อสำหรับการซื้อยานพาหนะของบริษัท ในวงเงินรวม 0.81 ล้านบาท	0.34	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้างที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้นได้รวมดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายด้วย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของ



สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยผู้ค้าประกัน ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวกับบริษัท

- รายการค้าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อให้แก่บริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้าง (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค.2555	
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ สำหรับการซื้อยานพาหนะของ บริษัทย่อย ในวงเงินรวม 0.57 ล้านบาท	-	เป็นการค้าประกันตามเงื่อนไขและ สัญญาที่ทำกับบริษัทอิสระซึ่งแห่งหนึ่ง (การชำระภาระหนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีผลจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อ
เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทย่อย โดยผู้ค้าประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าประกันเงินกู้ยืม
ดังกล่าวกับบริษัทย่อย

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่ได้ปฏิบัติตาม
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามา
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน
กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการ



11.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้าประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา